

Card No.	Card Name	Card Category	Effect	Question	Answer	
1	ST15-004	Thatch	คาแรกเตอร์	[เมื่อลงสนาม] ถ้าสัลดเดอร์ของเรา ระบุคำว่า [กลุ่มโจรสลัดหนวดขาว] รวมอยู่ในคุณสมบัติละก็, ในเทิร์นนี้, คาแรกเตอร์ของคุณจะ จำนวนไม่เกิน 1 ใบ, จะมีพาวเวอร์ -2000. จากนั้น, จะต้องนำ โลฟิ โบบนสุดของเรา จำนวน 1 ใบ เพิ่มขึ้นสู่มือ.	หากสัลดเดอร์เราเป็นคุณสมบัติ <กลุ่มโจรสลัดหนวดขาว> แต่เราไม่มีการ์ดในโลฟิเหลืออยู่เลย เราจะยังสามารถใช้การ์ดนี้ได้หรือไม่	สามารถทำได้ ในกรณีนี้คุณสามารถใช้ความสามารถ [เมื่อลงสนาม] ของการ์ดนี้ เพื่อลดค่าพาวเวอร์คาแรกเตอร์ของคุณได้ถึง 1 ใบ แต่คุณจะไม่มีการคืนโลฟิให้หน้าขึ้นมือ
2	ST15-004	Thatch	คาแรกเตอร์	[เมื่อลงสนาม] ถ้าสัลดเดอร์ของเรา ระบุคำว่า [กลุ่มโจรสลัดหนวดขาว] รวมอยู่ในคุณสมบัติละก็, ในเทิร์นนี้, คาแรกเตอร์ของคุณจะ จำนวนไม่เกิน 1 ใบ, จะมีพาวเวอร์ -2000. จากนั้น, จะต้องนำ โลฟิ โบบนสุดของเรา จำนวน 1 ใบ เพิ่มขึ้นสู่มือ.	สัลดเดอร์เราเป็น <กลุ่มโจรสลัดหนวดขาว> หากความสามารถของคาแรกเตอร์นี้ไม่ได้ทำให้คาแรกเตอร์ของคุณได้รับพาวเวอร์ -2000 เราสามารถเลือกที่จะไม่นำการ์ดโบบนสุดของโลฟิขึ้นสู่มือ ได้หรือไม่	ไม่สามารถทำได้ แม้ว่าคุณจะไม่ได้นำคาแรกเตอร์ของคุณพาวเวอร์ -2000 แต่คุณจะต้องนำการ์ดจาก โลฟิ 1 ใบ ขึ้นมืออยู่ดี หากสามารถทำได้
3	ST16-002	Gordon	คาแรกเตอร์	[บล็อกเกอร์] (ขณะที่คู่แข่งโจมตี, จะสามารถ เรสต์ การ์ดใบนี้, และเปลี่ยนเป้าหมายการโจมตีมาที่การ์ดใบนี้) [เมื่อคู่แข่งโจมตี] สามารถทั้งการ์ด ที่มีคุณสมบัติ << ดนตรี &> จากบนมือของเรา จำนวนกี่ใบก็ได้. ในแบทเทิลนี้, สัลดเดอร์ หรือ คาแรกเตอร์ ของเรา จำนวนไม่เกิน 1 ใบ, จะมีพาวเวอร์ +1000 ต่อจำนวนการ์ด ที่ตั้งไป 1 ใบ.	หากเราใช้งานความสามารถ [เมื่อคู่แข่งโจมตี] ของการ์ดนี้ ในการทั้งการ์ดคุณสมบัติ <ดนตรี> จากบนมือ 2 ใบลงสู่แรช เพื่อทำให้คาแรกเตอร์ของเราจำนวน 2 ใบ ได้รับพาวเวอร์ +1000 เพิ่มขึ้นอย่างละใบ ได้หรือไม่	ไม่สามารถทำได้
4	ST16-003	Charlotte Katakuri	คาแรกเตอร์	ถ้าสัลดเดอร์ของเรา มีคุณสมบัติ << FILM &>, และเรามีการ์ด ที่กำลังเรสต์อยู่ จำนวน 6 ใบ หรือมากกว่า ละก็, คาแรกเตอร์นี้ จะมีพาวเวอร์ +2000.	หากคุณมีการ์ดเรสต์อยู่ 6 ใบ ซึ่งคาแรกเตอร์นี้เป็นหนึ่งในจำนวนการ์ดที่เรสต์เหล่านั้นด้วย แล้วคาแรกเตอร์นี้ จะได้รับพาวเวอร์+2000 หรือไม่	ใช่ จะได้รับพาวเวอร์ +2000 ด้วย
5	ST17-001	Crocodile	คาแรกเตอร์	[เมื่อลงสนาม] นำการ์ดจากข้างบนเด็คของเรา จำนวน 1 ใบ มาแสดงให้ดู, ถ้าการ์ดใบนั้น มีคุณสมบัติ << เจ็ดเทพโจรสลัด &> ละก็, จะต้องจั่วการ์ด จำนวน 2 ใบ (จะจั่วการ์ดที่นำมาแสดงให้ดูใบนั้นด้วย), และนำการ์ดบนมือของเรา จำนวน 1 ใบ ไปวางที่ข้างบนสุด ของเด็ค.	หากเราใช้ความสามารถ [เมื่อลงสนาม] ของการ์ดนี้ แสดงการ์ดโบบนสุดของเด็คเรา และการ์ดใบนั้นเป็นคุณสมบัติ <เจ็ดเทพโจรสลัด> จะเกิดอะไรขึ้นกับการ์ดที่ถูกแสดงขึ้นมา	ในกรณีนี้ การ์ดที่ถูกแสดงขึ้นมาจะนับว่าเป็นการ์ด 1 ใน 2 ใบ ที่จะต้องถูกจั่วขึ้นมาจากเด็คของคุณด้วย และจากนั้นคุณจะต้องนำการ์ดบนมือ 1 ใบ ไปวางที่โบบนสุดของเด็คคุณ
6	ST17-001	Crocodile	คาแรกเตอร์	[เมื่อลงสนาม] นำการ์ดจากข้างบนเด็คของเรา จำนวน 1 ใบ มาแสดงให้ดู, ถ้าการ์ดใบนั้น มีคุณสมบัติ << เจ็ดเทพโจรสลัด &> ละก็, จะต้องจั่วการ์ด จำนวน 2 ใบ (จะจั่วการ์ดที่นำมาแสดงให้ดูใบนั้นด้วย), และนำการ์ดบนมือของเรา จำนวน 1 ใบ ไปวางที่ข้างบนสุด ของเด็ค.	หากเราใช้ความสามารถ [เมื่อลงสนาม] ของการ์ดนี้ แสดงการ์ดโบบนสุดของเด็คเรา และการ์ดใบนั้นไม่ใช่คุณสมบัติ <เจ็ดเทพโจรสลัด> จะเกิดอะไรขึ้น	ในกรณีนี้ การ์ดที่ถูกแสดงขึ้นมาจะถูกนำกลับไปอยู่ในสภาพคว่ำที่โบบนสุดของเด็คคุณ
7	ST17-002	Trafalgar Law	คาแรกเตอร์	[เมื่อลงสนาม] สามารถนำคาแรกเตอร์ของเรา จำนวน 1 ใบ กลับขึ้นมือของเรา : ถ้าสัลดเดอร์ของเรา มีคุณสมบัติ << เจ็ดเทพโจรสลัด &> ละก็, จะได้นำคาแรกเตอร์ของใครก็ตาม ที่มีคอสต์ 4 หรือต่ำกว่า จำนวนไม่เกิน 1 ใบ, กลับขึ้นมือของเรา.	เราสามารถนำคาแรกเตอร์ของเราจำนวนกี่ใบกลับมาขึ้นมือ	สามารถทำได้ แต่ในกรณีนี้คุณจะไม่สามารถนำคาแรกเตอร์ของคุณที่มีคอสต์ 4 หรือต่ำกว่า จำนวน 1 ใบ กลับขึ้นมือของเราได้
8	ST18-002	O-Nami	คาแรกเตอร์	[บล็อกเกอร์] (ขณะที่คู่แข่งโจมตี, จะสามารถ เรสต์ การ์ดใบนี้, และเปลี่ยนเป้าหมายการโจมตีมาที่การ์ดใบนี้) [เมื่อลงสนาม] ถ้าในสนามของเรามี ดั้ง!! อยู่ จำนวน 8 ใบ หรือมากกว่าละก็, จะต้องทั้งการ์ดบนมือของเรา จำนวน 1 ใบ, และจั่วการ์ด จำนวน 2 ใบ.	หากเรามีการ์ดบนมือจำนวน 0 ใบ แต่บนสนามเรามี ดั้ง!! 8 ใบหรือมากกว่า	สามารถทำได้
9	ST19-003	Tashigi	คาแรกเตอร์	[เมื่อลงสนาม] ถ้าสัลดเดอร์ของเรา คือ [Smoker] ละก็, ในเทิร์นนี้, คาแรกเตอร์ของคุณจะ จำนวนไม่เกิน 1 ใบ, จะมีคอสต์ -4. [ใช้งาน : เมน] [เทิร์นละ 1 ครั้ง] ถ้าคาแรกเตอร์นี้ เพิ่งลงสนามมา ในเทิร์นนี้, นำคาแรกเตอร์ของคุณที่มี คอสต์ 0 จำนวนไม่เกิน 1 ใบ, ไปวางที่แรช.	หากใช้ความสามารถ [ใช้งาน: เมน] ของการ์ดนี้ เพื่อส่งคาแรกเตอร์ที่มีความสามารถ [เมื่อถูก KO] ลงสู่แรช คาแรกเตอร์ใบนั้นจะสามารถใช้ความสามารถ [เมื่อถูก KO] ได้หรือไม่	ไม่สามารถทำได้
10	ST19-003	Tashigi	คาแรกเตอร์	[เมื่อลงสนาม] ถ้าสัลดเดอร์ของเรา คือ [Smoker] ละก็, ในเทิร์นนี้, คาแรกเตอร์ของคุณจะ จำนวนไม่เกิน 1 ใบ, จะมีคอสต์ -4. [ใช้งาน : เมน] [เทิร์นละ 1 ครั้ง] ถ้าคาแรกเตอร์นี้ เพิ่งลงสนามมา ในเทิร์นนี้, นำคาแรกเตอร์ของคุณที่มี คอสต์ 0 จำนวนไม่เกิน 1 ใบ, ไปวางที่แรช.	หากสัลดเดอร์เราไม่ใช่ [Smoker] เราจะยังสามารถใช้งานความสามารถ [ใช้งาน: เมน] ของการ์ดนี้ในการนำคาแรกเตอร์ของคุณที่มีคอสต์ 0 ไม่เกิน 1 ใบ ลงสู่แรช ได้หรือไม่	สามารถทำได้
11	ST19-004	Hina	คาแรกเตอร์	[ดั้ง!! x 1] [เทิร์นคู่แข่ง] คาแรกเตอร์นี้ จะมีคอสต์ +4. [ใช้งาน : เมน] [เทิร์นละ 1 ครั้ง] สามารถนำการ์ด ที่อยู่ ในแรชของเรา จำนวน 1 ใบ ไปวางที่ข้างใต้เด็ค : นำ ดั้ง!! ที่เรสต์อยู่ จำนวนไม่เกิน 1 ใบ, ไปใส่ให้กับ สัลดเดอร์ หรือ คาแรกเตอร์ ของเรา จำนวน 1 ใบ.	หากเราไม่มีการ์ดอยู่ในแรชเลย เราจะยังสามารถใช้งานความสามารถ [ใช้งาน: เมน] ของการ์ดนี้ในการนำ ดั้ง!! ที่เรสต์อยู่ 1 ใบ ติดให้กับคาแรกเตอร์หรือสัลดเดอร์ของเรา 1 ใบ ได้หรือไม่	ไม่สามารถทำได้
12	ST19-005	Monkey.D.Garp	คาแรกเตอร์	[บล็อกเกอร์] (ขณะที่คู่แข่งโจมตี, จะสามารถ เรสต์ การ์ดใบนี้, และเปลี่ยนเป้าหมายการโจมตีมาที่การ์ดใบนี้) [ใช้งาน : เมน] [เทิร์นละ 1 ครั้ง] สามารถนำการ์ด ที่อยู่ ในแรชของเรา จำนวน 1 ใบ ไปวางที่ข้างใต้เด็ค : ในเทิร์นนี้, คาแรกเตอร์ของคุณจะ จำนวนไม่เกิน 1 ใบ, จะมีคอสต์ -1.	หากเราไม่มีการ์ดอยู่ในแรชเลย เราจะยังสามารถใช้งานความสามารถ [ใช้งาน: เมน] ของการ์ดนี้ในการนำคาแรกเตอร์ของคุณไม่เกิน 1 ใบ มีคอสต์ -1 ได้หรือไม่	ไม่สามารถทำได้
13	ST20-001	Charlotte Katakuri	คาแรกเตอร์	[บล็อกเกอร์] (ขณะที่คู่แข่งโจมตี, จะสามารถ เรสต์ การ์ดใบนี้, และเปลี่ยนเป้าหมายการโจมตีมาที่การ์ดใบนี้) [ใช้งาน : เมน] [เทิร์นละ 1 ครั้ง] สามารถนำ โลฟิ โบบนสุดของเรา จำนวน 1 ใบ : นำ ดั้ง!! ที่เรสต์อยู่ จำนวนไม่เกิน 1 ใบ, ไปใส่ให้กับ สัลดเดอร์ หรือ คาแรกเตอร์ ของเรา จำนวน 1 ใบ.	หากการ์ดโบบนสุดของโลฟิเราหายไปแล้ว เราจะยังสามารถใช้ความสามารถ [ใช้งาน: เมน] ของการ์ดนี้ ในการนำ ดั้ง!! ที่เรสต์อยู่ไม่เกิน 1 ใบ ติดให้กับสัลดเดอร์หรือคาแรกเตอร์ของเรา 1 ใบ ได้หรือไม่	ไม่สามารถทำได้
14	ST20-002	Charlotte Cracker	คาแรกเตอร์	[เทิร์นละ 1 ครั้ง] ถ้าคาแรกเตอร์นี้ กำลังจะถูก KO โดยความสามารถ, จะสามารถนำ โลฟิ โบบนสุดของเรา จำนวน 1 ใบ ไปวางที่แรช แทนก็ได้.	หากเราไม่มีการ์ดในโลฟิอยู่เลยในขณะที่คาแรกเตอร์นี้ กำลังจะถูก KO จากความสามารถการ์ด เราจะยังสามารถป้องกันคาแรกเตอร์นี้จากการถูก KO ได้หรือไม่	ไม่สามารถทำได้
15	ST20-005	Charlotte Linlin	คาแรกเตอร์	[เมื่อลงสนาม] สามารถทั้งการ์ดบนมือของเรา จำนวน 1 ใบ : คู่แข่งจะต้องเลือก 1 อย่าง จากดังต่อไปนี้. • คู่แข่งจะต้องทั้งการ์ดบนมือของตัวเอง จำนวน 2 ใบ. • นำ โลฟิ โบบนสุดของคุณ (ฝ่ายตรงข้ามของเรา) จำนวน 1 ใบ ไปวางที่แรช.	หากเราสั่งใช้งานความสามารถ [เมื่อลงสนาม] ของการ์ดใบนี้ แลกคู่แข่งเลือกทำการ "คู่แข่งทั้งการ์ดจากบนมือ 2 ใบ ลงสู่แรช" ผู้เล่นคนใดที่จะเป็นผู้ได้เลือกการ์ดที่จะถูกส่งลงสู่แรชนั้น	ผู้เล่นที่ไม่ได้เป็นผู้สั่งใช้งานความสามารถ [เมื่อลงสนาม] นี้ จะเป็นผู้ที่เลือกการ์ด 2 ใบจากบนมือของตนเอง และส่งการ์ดเหล่านั้นลงสู่แรช
16	ST20-005	Charlotte Linlin	คาแรกเตอร์	[เมื่อลงสนาม] สามารถทั้งการ์ดบนมือของเรา จำนวน 1 ใบ : คู่แข่งจะต้องเลือก 1 อย่าง จากดังต่อไปนี้. • คู่แข่งจะต้องทั้งการ์ดบนมือของตัวเอง จำนวน 2 ใบ. • นำ โลฟิ โบบนสุดของคุณ (ฝ่ายตรงข้ามของเรา) จำนวน 1 ใบ ไปวางที่แรช.	หากเราสั่งใช้งานความสามารถ [เมื่อลงสนาม] ของการ์ดใบนี้ แลกคู่แข่งเลือกทำการ "คู่แข่งเลือกการ์ดโบบนสุดของโลฟิตนเอง ส่งลงสู่แรช" ผู้เล่นคนใดที่จะเป็นผู้ได้เลือกการ์ดที่จะถูกส่งลงสู่แรชนั้น	ผู้เล่นที่ไม่ได้เป็นผู้สั่งใช้งานความสามารถ [เมื่อลงสนาม] นี้ จะเป็นผู้ที่เลือกการ์ด 2 ใบจากบนมือของตนเอง และส่งการ์ดเหล่านั้นลงสู่แรช
17	ST20-005	Charlotte Linlin	คาแรกเตอร์	[เมื่อลงสนาม] สามารถทั้งการ์ดบนมือของเรา จำนวน 1 ใบ : คู่แข่งจะต้องเลือก 1 อย่าง จากดังต่อไปนี้. • คู่แข่งจะต้องทั้งการ์ดบนมือของตัวเอง จำนวน 2 ใบ. • นำ โลฟิ โบบนสุดของคุณ (ฝ่ายตรงข้ามของเรา) จำนวน 1 ใบ ไปวางที่แรช.	หากเราสั่งใช้งานความสามารถ [เมื่อลงสนาม] ของการ์ดนี้ ในขณะที่คู่แข่งไม่มีการ์ดในโลฟิอยู่เลย และทำการทั้งมือ 1 ใบลงสู่แรชแล้ว คู่แข่งของเราจะสามารถเลือกกระทำ "คู่แข่งเลือกการ์ดโบบนสุดของโลฟิตนเอง ส่งลงสู่แรช" ได้หรือไม่	ใช่ คู่แข่งสามารถเลือกได้ ในกรณีนี้จะไม่เกิดอะไรขึ้นเนื่องจากคู่แข่งไม่มีการ์ดในโลฟิให้ส่งลงสู่แรช